



ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับประจำวันที ๒ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า ๑๓

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สังคมไทยเกิดปรากฏการณ์สยอง “รักต้องฆ่า”

ศูนย์พัฒนาความสุข “มศว” เผยเหตุสื่อสร้างอารมณ์

ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา ประธานโครงการศูนย์พัฒนาความสุข มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และอาจารย์ประจำสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดเผยว่า คนในยุคสมัยนี้ไม่สมหวังกับความรัก และจะมักจะฆ่าตัวตายกันมากขึ้น บางคู่ก็เกิดอาการหึงหวงก็จะฆ่าคนรักของตัวเอง แล้วอาจจะจบชีวิตตัวเองตามก็มีให้เห็นอย่างต่อเนื่องในสื่อต่างๆ ว่า ปรากฏการณ์ฆ่าเพราะรัก เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่างที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งถูกเสนอผ่านสื่อมวลชนในสาขาต่างๆ โดยเฉพาะบางรูปแบบการนำเสนอที่ไม่ใช่การรายงานข่าวปกติ แต่มีการใส่ความคิดเห็นเข้าไปด้วยด้วย ซึ่งผู้เสพข่าวก็เสพอารมณ์และความคิดเห็นจากสื่อ และก็ซึมซับอย่างไม่รู้ตัว สื่อเองจึงต้องระวังในจุดนี้ ซึ่งเวลาที่รักกันไม่มีปัญหาก็จะไม่เกิดเรื่องราวต่างๆ ขึ้น แต่ถ้าอยู่ในภาวะกดดันจนมุม สื่อก็มีส่วนกระตุ้นทำให้เกิดเรื่องการฆ่าตัวตาย ฆ่าคนที่เรารัก ทำร้ายตัวเอง หรือทำร้ายคนที่ตัวเองรัก เช่น การกระโดดตึก หรือกรีดข้อมือประชดแพน ซึ่งเป็นการทำตามผ่านการเสพความรู้สึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นผ่านสื่อ

ดร.จิตรา กล่าวอีกว่า ความอดทนต่อกันของคนในสังคมไทยในยุคปัจจุบันมีน้อยลง มีสาเหตุมาจากยึดเอาความคิดเห็นตนเองเป็นหลัก ในขณะที่เดียวกันก็โทษคนอื่นมากกว่าจะคิดว่าตนเองก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหา ทำให้มีปัญหามาเศร้าในลักษณะนี้เกิดได้บ่อยขึ้น เพราะต่าง

ฝ่ายต่างก็แรงมากขึ้น ทุกวันนี้ปัญหาเกี่ยวกับรักด้วยการฆ่ากันจึงเพิ่มขึ้นๆ นอกจากนี้สภาพอากาศ ก็เป็นสาเหตุสำคัญที่กระตุ้นให้เกิดการฆ่ากันทำร้ายกัน ทั้งนี้สภาพอากาศของประเทศไทยที่ร้อนเพิ่มขึ้น ทำให้อารมณ์คนยิ่งแรง จะสังเกตได้ว่าการฆ่ากันตายในช่วงที่อากาศร้อนนั้น เกิดบ่อยขึ้น เนื่องจากเกิดอารมณ์ชั่ววูบ มีการกระทบกระทั่งกัน และในขณะที่ช่วงอากาศหนาว ทำให้หุดหุ้มเศร้าง่าย นำพาให้ผู้คนเกิดการทำร้ายตัวเอง และทำร้ายคนอื่นได้เช่นกัน ประกอบกับอาวุธ อย่าง มีด หรือปืน หรือเครื่องมือในการฆ่าตัวเอง หรือการฆ่าคนอื่นก็หาได้ไม่ยาก การรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองและตั้งอยู่ในสติทุกขณะ จึงมีความสำคัญมาก และการให้อภัยกันและกันก็จะทำให้การฆ่าเพราะรักลดลง